



ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๘๖

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร ระดับภาคใต้

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่ สศต.๐๔๐๒/ว.๐๒๔๙๔

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่า ได้ดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเทคโนโลยีโดรน เพื่อการเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงมีกำหนดการจัดงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรน เพื่อการเกษตร และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร โดยแบ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค ๕ พื้นที่ และการแข่งขันโดรนเพื่อการเกษตรชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขัน ซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร ระดับภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขัน ซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร ระดับภาคใต้ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์วิจัยปาร์ม้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอมอบหมายให้ นางสาวอัญธิกา วิมุกตานนท์ โทรสาร ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๖๔๐๔ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรพัฒน์ บุณฑริก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๖

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
Digital Economy Promotion Agency

Ladprao Hills, 80 Soi Ladprao 4, Ladprao Rd.,  
Chom Phon, Chatuchack, Bangkok 10900, Thailand  
Tel : +66 2026 2333 E-mail : depathailand@depa.or.th  
www.depa.or.th



ที่ สศต.๐๔๐๒ /ว.๐๒๔๔๔

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันการบินและควบคุม  
โดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร ระดับภาคใต้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการจัดงานแข่งขันฯ และกำหนดการ  
๒. แบบตอบรับ

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มชุมชน และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร สำนักงานฯ จึงมีกำหนดการจัดงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร โดยแบ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค ๕ พื้นที่ และการแข่งขันโดรนเพื่อการเกษตรชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ซึ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันการบินและควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการแข่งขันซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตร ระดับภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรุณาส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้ นางสาวอัญธิกา วิมุกตานนท์ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๖๔๐๔ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล นิมมานพิชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๖๔๐๔ (อัญธิกา)  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcd@depa.or.th



รายละเอียดการจัดงานแข่งขันฯ      แบบตอบรับ  
และกำหนดการ